



TỔNG THỐNG ÁO HEINZ FISCHER VÀ MỐI THÂN TÌNH VỚI VIỆT NAM

Vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước, chàng thanh niên Heinz Fischer đã từng xuống đường biểu tình, phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, nay ông đã trở thành Tổng thống Cộng hòa Áo. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Áo - Việt (1972-2012), Tổng thống Áo sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 29 - 31/5/2012. Xin trân trọng giới thiệu đến công chúng Việt - Áo, cảm xúc của Tổng thống trước chuyến thăm:



Tổng thống Áo Heinz Fischer

(Nguồn ảnh: Simonis)

- PV: Thưa Tổng thống, cảm xúc của chàng thanh niên biểu tình phản đối chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam trước đây và cảm xúc của Ngài dành cho Việt Nam bây giờ có gì khác?



Tổng thống Heinz Fischer: Thập kỷ 60, 70 của thế kỷ trước, tôi và rất nhiều người bạn đã tham gia biểu tình chống cuộc chiến bất công, vô nghĩa đó. Nó không chỉ gây ra nhiều đau thương cho đất nước và nhân dân Việt Nam mà còn cho cả những người lính của hai chiến tuyến. Tôi cho rằng những vấn đề như thế không thể giải quyết được bằng chiến tranh, cho đến nay, tôi vẫn duy trì quan điểm này.

Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia hòa bình với tốc độ tăng trưởng nhanh và có quan hệ hữu nghị, bình đẳng với Áo. Mục đích chuyến thăm lần này của tôi là nhằm tiếp tục tăng cường và củng cố mối quan hệ này.

Cảm xúc của tôi trong chiến tranh Việt Nam thiên về tinh thần và tôi đã bác bỏ luận điệu chiến tranh. Ngày nay, xét quan hệ giữa Việt Nam và Áo, tôi không thấy có lý do để phản đối bất cứ điều gì, mà là ủng hộ quan hệ song phương tốt đẹp, ủng hộ quyền con người, ủng hộ hợp tác kinh tế và chính trị.

- *PV: Mùa đông năm 2011, dân chúng Áo thực sự ấn tượng khi nhìn thấy Tổng thống, mặc dù ở tuổi 73, nhưng đã thực hiện cú nhảy dù thành công. Lý do nào khiến Ngài thực hiện việc làm mạo hiểm và thú vị đó?*

Tổng thống Heinz Fischer: Tổng thống Áo cũng là Tổng Tư lệnh quân đội Liên bang. Tôi thường xuyên đến thăm các đơn vị khác nhau của quân đội Liên bang. Trong chuyến thăm lực lượng lính dù vào mùa thu năm ngoái, tôi đã được mời tham gia nhảy dù từ độ cao 3.900m với một chiến sĩ có kinh nghiệm. Họ sẽ nghĩ gì nếu tôi từ chối? Vì vậy, tôi đã đồng ý, đó quả là một trải nghiệm ấn tượng.

- *PV: Thủ đô Vienna đã ba lần liên tiếp đứng đầu danh sách “Top 5 thành phố đáng sống nhất hành tinh” do Hãng*



đầu tư Mercer (Mỹ) khảo sát và xếp hạng. Tổng thống có ý kiến gì về kết quả này?

Tổng thống Heinz Fischer: Quả thực Vienna là một thành phố rất xinh đẹp và đáng sống. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây là thủ đô của Đế chế Habsburg, quy tụ rất nhiều di sản văn hóa và kiến trúc. Ngoài ra chính quyền thành phố Vienna rất chú trọng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, vệ sinh, bảo vệ môi trường và tính hiếu khách. Nếu bạn đã một lần đến thăm Vienna hoặc Áo, chắc chắn bạn sẽ không hề nuối tiếc.

- PV: Hà Nội được bạn bè quốc tế gọi là thành phố vì hòa bình, vậy Thủ đô của chúng tôi có thể tham khảo những điểm cơ bản nào từ Thủ đô Vienna?

Tổng thống Heinz Fischer: Năm 1997, với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Liên bang, tôi đã thăm Hà Nội. Kể từ đó đã có rất nhiều thay đổi và tôi rất tò mò về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của ngày hôm nay. Điều quan trọng cho tất cả các thành phố trên thế giới là công tác quy hoạch có trách nhiệm, vệ sinh, xây dựng cơ sở hạ tầng có quan tâm đến nhu cầu của người dân và động lực để đi tiếp những con đường mới.

- PV: Theo Ngài, lĩnh vực hợp tác nào giữa Việt Nam và Áo sẽ có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai?

Tổng thống Heinz Fischer: Tất nhiên, kinh tế là lĩnh vực quan trọng, cụ thể ở đây là thương mại và đầu tư. Bạn hãy nghĩ đến kiến thức đặc biệt - thế mạnh của Áo là lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế và du lịch. Áo cũng rất mạnh trong lĩnh vực khoa học và văn hóa. Chính vì vậy, trong chuyến thăm lần này của tôi sẽ có một đoàn doanh nghiệp hùng hậu tháp tùng.



*Tổng thống Áo Heinz Fischer (bên trái)
và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong cuộc hội đàm tại
Hà Nội (5/2012)*

- PV: Sau chuyến công du này, Tổng thống có ý định mở ra những bước đi tiếp theo nào cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước?

Tổng thống Heinz Fischer: Trước tiên, chúng ta còn phải đợi kết quả của các cuộc hội đàm. Đối với một chuyến thăm cấp nhà nước có sự tham gia của một phái đoàn lớn như thế này, sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ ngồi lại để cùng nhau đánh giá về các kết quả đạt được. Từ đó, chúng tôi tiếp tục triển khai những điều hai bên đã thỏa thuận, những khả năng hợp tác kinh tế cũng như hiện thực hóa các dự án hợp tác văn hóa. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ xác định kế hoạch thăm Áo cho người đồng nhiệm Việt Nam của tôi vào thời điểm phù hợp.



*Tổng thống Áo Heinz Fischer và tác giả trong một lần
tác nghiệp, tại Phủ Tổng thống, Cung điện Hofburg*

*- PV: Xin trân trọng cảm ơn Tổng thống. Xin chúc Ngài
có chuyến công du tốt đẹp ở Việt Nam!*

Vienna, 5/2012